

Source : เติลินิวส์ (ข่าว)

Date : 25 ต.ค. 2561 Page : 7

No :

ไร่อ้อยขึ้นป้ายต้านก.ม. ● ด้านสหกรณ์จดทะเบียน

นายนาธิป อนันตสุข หัวหน้าสำนักงานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยและหัวหน้าสำนักงานสมาคมชาวไร่อ้อยเขต 7 เปิดเผยว่า 4 องค์กรชาวไร่อ้อย ประกอบด้วยสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย ชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน สหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย ได้เห็นชอบร่วมกันให้สมาคมชาวไร่อ้อยทั่วประเทศ คิดตั้งป้ายไว้นิลที่มีข้อความระบุ “ชาวไร่อ้อยขอคัดค้านร่างพ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาลทรายฉบับกระทรวงอุตสาหกรรมที่ทำให้ชาวไร่อ้อยแตกแยก ถูกผลประโยชน์เข้าครอบงำ” โดยจะขึ้นป้ายพร้อมกันในวันที่ 26 ต.ค. นี้

ทั้งนี้สาระสำคัญของชาวไร่อ้อยส่วนใหญ่คัดค้านคือ มาตรา 20 ที่ให้เพิ่มสมาคม สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรชาวไร่ สามารถจดทะเบียนเป็นสถาบันชาวไร่อ้อยได้ โดยไม่ต้องกำหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขใดที่เป็นการปิดกั้นโอกาสของชาวไร่อ้อย เพราะเห็นว่า จะทำให้เกิดองค์กรชาวไร่อ้อยที่มากเกินไปกลายเป็นผลร้ายมากกว่าผลดี และอาจสร้างความแตกแยกให้ชาวไร่ เนื่องจากเป็นกฎหมายไตรภาคีที่เกษตรกรชาวไร่อ้อยต้องมีตัวแทนร่วมบริหาร ยึดหลักจากปริมาณอ้อยที่มากกว่าเป็นหลักในการเป็นสถาบันชาวไร่อ้อย

“คำจำกัดความของสถาบันชาวไร่อ้อย ที่จดทะเบียนนิติบุคคลที่ให้สิทธิพิเศษสหกรณ์ชาวไร่อ้อย และกลุ่มเกษตรกร มาอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. อ้อยฯ ผ่านการกำหนดให้คณะกรรมการอ้อยในชุดต่าง ๆ มีตัวแทนจากสหกรณ์ชาวไร่อ้อย 2 คน



พ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาล

และกลุ่มเกษตรกร 1 คน โดยชาวไร่ไม่ขัดข้องหากสถาบันและกลุ่มเกษตรกรที่กำหนดขึ้น ต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกัน คือ สมาชิกต้องไม่น้อยกว่า 600 ราย ต้องส่งอ้อยให้โรงงานไม่น้อยกว่า 55% ของกำลังหีบโรงงานนั้น ๆ ตาม พ.ร.บ.อ้อยฯ แต่คุณสมบัติกลับไม่กำหนดไว้เช่นเดียวกับสมาคมชาวไร่อ้อย”

นอกจากนี้ร่างพ.ร.บ.อ้อยฯ ยังกำหนดปรับปรุงรายได้จากผลพลอยได้ของการผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย แต่ไม่มีการระบุหรือจำแนกย่อยลงไปว่ารายได้ที่จะเข้าระบบมีอะไรบ้างที่เป็นผลพลอยได้ แต่

ให้อำนาจคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) ไปหารือร่วมกันซึ่งชาวไร่เห็นว่า ควรระบุให้ชัดเจน ส่วนประเด็นอื่น เช่น กรณีเพื่อไม่ให้เป็นการขัดหลักการขององค์การการค้าโลก หรือดับเบิลยูทีโอ ทางชาวไร่ก็ไม่ได้คัดค้านอะไร

สำหรับร่างพ.ร.บ.อ้อยฯ ฉบับกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ประชุมกรม.เมื่อวันที่ 2 ต.ค. และอยู่ระหว่างการตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกา ก่อนนำเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณา ที่จะมีการตั้งกรรมาธิการมาพิจารณา หากผ่านวาระหมดก็ส่งเรื่องเข้ากรม.อีกครั้ง จากนั้นจึงประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ก็จะมีผลบังคับใช้ ซึ่งหวังว่าในช่วงของการพิจารณาของสนช.จะมีการปรับปรุงร่างกฎหมายด้วย”

นายราธิป กล่าวเพิ่มเติมว่า 4 องค์กรชาวไร่ ยังทำหนังสือเสนอไปยังประธานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) เมื่อเร็ว ๆ นี้ ถึงกรณีการจ่ายเงินช่วยเหลือเพิ่มค่าอ้อยฤดูกาลผลิตปี 60/61 ในรอบวงเงิน 6,285 ล้านบาท ที่ชาวไร่อ้อยจะได้รับสิทธิดังกล่าวต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยและได้จดทะเบียนไว้ตามพ.ร.บ.อ้อยฯ พ.ศ. 2527 แต่พบว่ามีชาวไร่อ้อยประมาณ 10,000 ราย ไม่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายกำหนดไว้ แต่พบว่ามีกรส่งออกเข้าโรงงานจริง และต่อมาได้ขอจดทะเบียนในเดือน พ.ค. 61 ดังนั้นจึงเห็นว่า กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายควรต้องจ่ายเงินให้กับชาวไร่ดังกล่าวด้วย.